
 

149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 277  —  259. mál.

Fyrirspurn

til umhverfis- og auðlindaráðherra um fyrirhugaða þjóðgarðastofnun.

Frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur.

Kæmi til greina að mati ráðherra að fyrirhuguð þjóðgarðastofnun hefði höfuðstöðvar á
landsbyggðinni og ef svo er, hvaða forsendur mundi ráðherra leggja til grundvallar slíkri
ákvörðun?

Skriflegt svar óskast.

 


